



โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน



Before



After

ณ

โรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี
ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563

ดำเนินการโดย...

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	2
บทสรุป	3
รายงานผลการดำเนินงาน	4
ประมวลภาพการดำเนินโครงการ	8
ภาคผนวก	
1. โครงการและกำหนดการ	14
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- หนังสือขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียน	18
- คำสั่งไปราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	19
- หนังสือตอบขอบคุณจากโรงเรียน	21
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม	22

บทสรุป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ตำบลหินซ้อ อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 โดยดำเนินการติดตั้งระบบห้องสมุด OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แนะนำการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC ดำเนินการปรับเปลี่ยนการจัดวางครุภัณฑ์ภายในห้องสมุดให้เหมาะสม แนะนำการจัดเรียงหนังสือชั้นชั้น ติดแถบสีเพื่อให้ง่ายต่อการเรียงหนังสือโดยแบ่งแถบสีออกเป็น 10 หมวด แทนหมวดหมู่ระบบทศนิยมของดิวี่ ตั้งแต่หมวด 000-900 จัดมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุมอาเซียน มุมหนังสือเด็กและเยาวชน และจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงามพร้อมให้บริการ

จากการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ตำบลหินซ้อ อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 พบว่าได้รับความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 85.2 โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดก่อนการดำเนินโครงการ ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.8 และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 85.8 ส่วนข้อที่ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความพึงพอใจต่อทีมงานบริการวิชาการจัดห้องสมุด (ค่าเฉลี่ย 4.83) สามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการจัดห้องสมุดไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ (ค่าเฉลี่ย 4.59) และการจัดวางวัสดุครุภัณฑ์มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.53) (ค่าเฉลี่ย 4.70) และ ส่วนข้อสถานที่หลังจากจัดห้องสมุดแล้วมีความสะอาดเหมาะสมและความพร้อมของอุปกรณ์วัสดุครุภัณฑ์ ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41 และ 4.24 ตามลำดับ)

รายงานผลการดำเนินงาน

ความเป็นมาและความสำคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กล่าวคือมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดเอกลักษณ์ คือ “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล” จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565 ไปสู่ความสำเร็จอย่างมีทิศทางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้นภารกิจหนึ่งของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การให้บริการวิชาการ โดยจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น “การดำเนินงานเทคนิคห้องสมุด” และ โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่งตามแผนการปฏิบัติงานจึงจัดโครงการดำเนินการให้บริการทางวิชาการด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่านเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง และประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์โครงการ

1. การจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
3. เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตของการดำเนินโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
จำนวน 55 คน

สถานที่ดำเนินการ

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 11-13 มีนาคม 2563

การวิเคราะห์ผลโครงการ

แบบสอบถามความพึงพอใจใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

- 1) ข้อมูลทั่วไป จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลจะออกเป็น ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) โดยการอธิบายเชิงพรรณนา
- 2) ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ เป็นการวัดระดับความความพึงพอใจ

เป็นร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทำการวัดโดยใช้มาตราวัดของ Likert เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับความสำคัญ	คะแนน
มากที่สุด	5
มาก	4
ปานกลาง	3
น้อย	2
น้อยที่สุด	1

ซึ่งการวัดระดับความสำคัญของปัจจัยที่ให้ความรู้ความเข้าใจและความสามารถนำมาใช้ประโยชน์ของ โครงการ ใช้การคำนวณค่าเฉลี่ย (Mean) โดยกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้

ค่าเฉลี่ย	ระดับความสำคัญ
4.50 – 5.00	มากที่สุด
3.50 – 4.49	มาก
2.50 – 3.49	ปานกลาง
1.50 – 2.49	น้อย
1.00 – 1.49	น้อยที่สุด

3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อนำไป พัฒนาและปรับปรุงการจัดโครงการ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

ผลการวิเคราะห์โครงการ

จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ได้ผลการวิเคราะห์โครงการ ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ดังแสดงในตาราง 1

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	9	52.9
หญิง	8	47.1
สถานภาพ		
ผู้บริหารสถานศึกษา	1	5.9
ครู	5	29.4
นักเรียน	11	64.7
รวม	17	100.0

จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 จำนวนทั้งหมด 17 คน แบ่งเป็นเพศชาย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 และเพศหญิง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนักเรียนจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 ครู จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ

ตาราง 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ

ประเด็น	\bar{X}	S.D.	แปลผล
1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดก่อนการดำเนินโครงการ	2.94	0.83	ปานกลาง
2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดหลังการดำเนินโครงการ	4.29	0.69	มาก
3. สถานที่หลังจากจัดห้องสมุดแล้วมีความสะอาดเหมาะสม	4.41	0.71	มาก
4. ความพร้อมของอุปกรณ์วัสดุทัศนูปกรณ์	4.24	0.66	มาก
5. การจัดวางวัสดุครุภัณฑ์มีความเหมาะสม	4.53	0.51	มากที่สุด
6. สามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการจัดห้องสมุดไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้	4.59	0.62	มากที่สุด
7. ความพึงพอใจต่อทีมงานบริการวิชาการจัดห้องสมุด	4.83	0.39	มากที่สุด
รวม	4.26	0.30	มาก

จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.2) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดก่อนการดำเนินโครงการ ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.94 คิดเป็นร้อยละ 58.8) และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.8) ส่วนข้อที่ได้รับการความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความพึงพอใจต่อทีมงานบริการวิชาการจัดห้องสมุด (ค่าเฉลี่ย 4.83) สามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการจัดห้องสมุดไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ (ค่าเฉลี่ย 4.59) และการจัดวางวัสดุครุภัณฑ์มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.53) (ค่าเฉลี่ย 4.70) และ ส่วนข้อสถานที่หลังจากจัดห้องสมุดแล้วมีความสะอาดเหมาะสมและความพร้อมของอุปกรณ์วัสดุทัศนูปกรณ์ ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41 และ 4.24 ตามลำดับ)

สรุปผลโครงการ

จากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของห้องสมุดโรงเรียนบ้านฝางสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่าเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนระดับอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนประมาณ 126 คน และครู 10 คน อธิการ 1 คน และนักการภารโรง 1 คน ลักษณะอาคารห้องสมุดเป็นอาคารไม้ ชั้นเดียว ภายในอาคารมีห้องเรียนหลายห้อง ปัจจุบันห้องสมุดยังไม่มี แต่จัดห้องต่างๆ เป็นห้องเรียนทั้งหมดภายในอาคาร ส่วนหนังสือ ชั้นวางหนังสือ และตู้หนังสือที่มีได้นำไปจัดเก็บไว้ในอาคารเก่า และไม่ได้ถูกนำมาใช้งาน โดยยังไม่ได้จัดแยกหมวดหมู่หนังสือ สิ่งในห้องสมุดโรงเรียนต้องการให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการ ได้แก่ การจำแนกหนังสือตามระบบการจัดหมวดหมู่ ต้องการหนังสือพจนานุกรมสำหรับเด็กทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดโต๊ะ เก้าอี้ ตู้และชั้นหนังสือสำหรับให้บริการ การจัดมุมต่างๆ เช่น มุมหนังสือศาสตร์พระราชฯ มุมหนังสือสมเด็จพระเทพฯ และมุมหนังสือเด็ก เป็นต้น และการตกแต่งห้องสมุด ปรับภูมิทัศน์และพื้นที่การจัดกิจกรรมภายในห้องสมุด

ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจึงได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านฝางสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 โดยดำเนินการติดตั้งระบบห้องสมุด OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แนะนำการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC ดำเนินการปรับเปลี่ยนการจัดวางครุภัณฑ์ภายในห้องสมุดให้เหมาะสม แนะนำการจัดเรียงหนังสือชั้นชั้น ติดแถบสีเพื่อให้ง่ายต่อการเรียงหนังสือโดยแบ่งแถบสีออกเป็น 10 หมวด แทนหมวดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ ตั้งแต่หมวด 000-900 จัดมุมหนังสือพระราชินีพจนานุกรมในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุมหนังสือเด็กและเยาวชน และจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงามพร้อมใช้บริการ

โดยผลจากการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมด 17 คน แบ่งเป็นนักเรียน จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 64.7 ครู จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ส่วนด้านความพึงพอใจพบว่าได้รับความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 85.2 (ค่าเฉลี่ย 4.26) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดก่อนการดำเนินโครงการ ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.94 คิดเป็นร้อยละ 58.8) และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.8) ส่วนข้อที่ได้รับการความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความพึงพอใจต่อทีมงานบริการวิชาการจัดห้องสมุด (ค่าเฉลี่ย 4.83) สามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการจัดห้องสมุดไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ (ค่าเฉลี่ย 4.59) และการจัดวางวัสดุครุภัณฑ์มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.53) (ค่าเฉลี่ย 4.70) และ ส่วนข้อสถานที่หลังจากจัดห้องสมุดแล้วมีความสะอาดเหมาะสมและความพร้อมของอุปกรณ์วัสดุทัศนูปกรณ์ ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41 และ 4.24 ตามลำดับ)

ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563



ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563





ภาพห้องสมุดหลังดำเนินโครงการ



กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “การคัดแยกขยะ”



ภาคผนวก

โครงการและกำหนดการ

โครงการบริการวิชาการ
ด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ณ โรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กล่าวคือมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดเอกลักษณ์ คือ “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล” จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565 ไปสู่ความสำเร็จอย่างมีทิศทางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้นภารกิจหนึ่งของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การให้บริการวิชาการ โดยจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในห้องสมุด “การดำเนินงานเทคนิคห้องสมุด” และ โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ซึ่งตามแผนการปฏิบัติงานจึงจัดโครงการดำเนินการให้บริการทางวิชาการด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่านเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง และประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

1. การจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
3. เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

1. ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 55 คน
2. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 15 คน

สถานที่ดำเนินการ

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 11-13 มีนาคม 2563

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. สืบหาความต้องการของโรงเรียน
2. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ดำเนินตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ

ค่าอาหารกลางวัน (70 คน x 80 บาท x 3 วัน)	= 16,800	บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน)	= 10,500	บาท
ค่าน้ำมัน (58 กม. X 4 บาท x 3 วัน x 3 คัน) x 2 (ไป-กลับ)	= 4,176	บาท
ค่าวัสดุ	= 9,000	บาท
รวม	40,476	บาท

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน
2. เป็นการให้ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนผู้ด้อยโอกาส
3. มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิทยบริการฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวชนชม สมนึก)

บรรณารักษ์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(ผศ.ศรีสุภา นาคธน)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**กำหนดการโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี**

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

- 06.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- 07.30 น. ถึงโรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
- 08.30 น. พิธีเปิดโครงการเผยแพร่และบริการวิชาการ “การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” โดยผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯ
- 09.00 น. บรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดหาและทำรายการหนังสืออย่างเป็นระบบ โดยนางสาวชวนชม สมนึก และ นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์
- 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
- 10.45 น. บรรยายให้ความรู้เรื่อง การลงรายการหนังสือในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC โดยอาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน และ นางอัญชลี เชื้อนขันธุ์
- 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- 13.00 น. ปฏิบัติการจัดหมู่ ทำรายการหนังสือ และการลงรายการหนังสือในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯ
- 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
- 14.45 น. ปฏิบัติการจัดหมู่ ทำรายการหนังสือ และการลงรายการหนังสือในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC (ต่อ)
- 18.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- 19.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

- 06.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- 07.30 น. ถึงโรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
- 08.30 น. กิจกรรมฐานเรียนรู้ “3 R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน”
ฐานที่ 1 Reduce
ฐานที่ 2 Reuse
ฐานที่ 3 Recycle
- 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
- 10.45 น. กิจกรรมฐานเรียนรู้ “3 R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน” (ต่อ)
- 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- 13.00 น. ดำเนินการด้านเทคนิคตัวเล่มหนังสือเพื่อเตรียมให้บริการ ได้แก่ การลงทะเบียนติดเลขเรียกหนังสือ ในกำหนดส่ง สัญลักษณ์สีการแบ่งหมวดหมู่ จัดมุมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดวางครุภัณฑ์/ชั้นหนังสือสำหรับให้บริการ ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯ
- 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

- 14.45 น. ดำเนินการด้านเทคนิคตัวเล่มหนังสือเพื่อเตรียมให้บริการ (ต่อ)
 18.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 19.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

- 06.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 07.30 น. ถึงโรงเรียนบ้านผึ่งสามัคคี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 08.30 น. บรรยายให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
 10.30 น. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน”
 ฐานที่ 1 หนังสือสนุก ปลุกสมอง
 ฐานที่ 2 อ่านให้รู้ ดูให้เพลิน
 ฐานที่ 3 สนุกอ่าน สำราญเขียน
 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13.00 น. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน”(ต่อ)
 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
 15.00 น. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน”(ต่อ)
 18.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 19.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หนังสือขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียน

หนังสือขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี



มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รับเลขที่ ๒๑๑ / ๖๓
วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๕๐ น.

ที่ ศธ ๐๔๑๕๖.๐๔๐/๒๐๐

โรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี สทป.สบ.๒
หมู่ที่ ๘ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี ๑๘๑๑๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ ๐๑๙ / ๒๕๖๓
วันที่ ๒๔ / ๑ / ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๐๑ น.

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี
เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ด้วยโรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ยังขาดแคลนหนังสือ สื่อพัฒนาการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้
ในห้องสมุดเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
มายังท่าน ในกรณีนี้ โรงเรียนขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งขออำนาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้ดลบันดาลประทานพรให้หน่วยงานของท่าน
และเจ้าหน้าที่ทุกคน ประสบแต่ความสุข สิริสวัสดิ์ที่พัฒน์มั่งคั่ง สมบูรณ์พูนผลและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

เรียน อธิการบดี (๒๑๕๘๓๒๓)
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- เห็นสมควรสั่ง/มอบ.....
หรือหากท่านเห็นเป็นประการอื่น โปรดสั่งการ

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)
๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓ (นางสาวสิริจินดา แก้วมณี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี
๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓

(Signature)
๒๓/๑/๖๓

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า)
รองอธิการบดี
๒๓ ๑ ๖๓

งานธุรการโรงเรียน
โทรศัพท์เคลื่อนที่(ผอ.) ๐๘๐-๕๘๐๖๖๒๒

มอบพิจารณาต้นฉบับการ
 งานธุรการ งานเทคนิคสารสนเทศ
 งานบริการสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 งานวางแผนประกันคุณภาพ
ลงชื่อ.....
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๔, ๑๓, ๒๓

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ที่ ๑๑๔๑/๒๕๖๓

เรื่อง ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไปราชการ

-
- ด้วย
- | | |
|---------------------------------|-------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน | |
| ๒. นางสาวชนชม | สมนึก |
| ๓. นายประสิทธิ์ | อ่วมเนียม |
| ๔. นางสาวหทัยรัตน์ | เสวกพันธ์ |
| ๕. นางปิตรีรัตน์ | อินทุม |
| ๖. นางสาวนฤมล | สุขเกษม |
| ๗. นางสาวเพ็ญพิชชา | สิทธิวรยศ |
| ๘. ว่าที่ ร.ต.อำนาจ | มะลิวัลย์ |
| ๙. นางสาวสุกัญญา | บุญทวี |
| ๑๐.นางอัญชลี | เชื่อนพันธ์ |
| ๑๑.นางสาวพิชญนันท์ | พรมพิทักษ์ |
| ๑๒.นางสาวจันทร์จิรา | เกตุยา |
| ๑๓.นางราตรี | คงขุนทด |
| ๑๔.นางชุลีรัตน์ | จันทร์สว่าง |
| ๑๕.นางธัญญา | สุขอุดม |

จะต้องไปดำเนินการโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มหาวิทยาลัย จึงมีคำสั่งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งสิบห้าคนไปราชการในวันและสถานที่ดังกล่าว

ในการไปราชการครั้งนี้ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จากรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กค ๖๓๘๗ อุทัยธานี, ทะเบียน บร ๘๐๔๑ ลพบุรี และทะเบียน บ ๗๐๓๙ พระนครศรีอยุธยา และเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามสิทธิ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

/แผนงาน....

๒

แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต กิจกรรมย่อย บริการวิชาการด้านการ
จัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รหัสกิจกรรม ๑๐๓๑๑๓๐๑๑๒๕๒ รหัสกิจกรรมหลัก
๒๐๓๓๑๖๐๐N๘๒๔๘ รหัสงบประมาณ ๒๓๐๓๓๓๓๐๒๖๗๐๐๐๐๑ แหล่งของเงิน ๖๓๑๑๕๐๐

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หนังสือตอบขอบคุณจากโรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ 134

ที่ ศธ ๐๔๑๕๖.๐๔๐/๔๙



โรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี สพ.สบ.๒
หมู่ที่ ๘ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี ๑๘๑๑๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดห้องสมุดและจัดกิจกรรม
การคัดแยกขยะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๖๓ นั้น

โรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งขออำนาจคุณพระศรี-
รัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้ดลบันดาลประทานพรให้หน่วยงานของท่าน และเจ้าหน้าที่
ทุกคน ประสบแต่ความสุข สิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผลและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสิริจินดา แก้วมณี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี

งานธุรการโรงเรียน
โทรศัพท์เคลื่อนที่(ผอ.) ๐๘๐-๕๘๐๓๖๒๒

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียน
 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ “การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน”
 วันที่ 11 มีนาคม 2563
 ณ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ลำดับที่	ชื่อ -นามสกุล	ลายมือชื่อ
1	คุณครู นพคุณ แดงบุญ	
2	คุณครู จีรวรรณ ขำวารี	
3	คุณครู สุภัศรา แก้วสุทธา	
4	คุณครู จีรวรรณ กิจกลาง	
5	คุณครู ปุณยวีร์ แสงทิพย์	
6	คุณครู นิภารัตน์ เงินวิเศษ	
7	เด็กชาย รัตนพล เจริญยิ่ง	รัตนพล
8	เด็กชาย ณัฐพนธ์ สุดพั่งยาง	ณัฐพนธ์
9	เด็กชาย ศุภวุฒิ ศรียาลักษณ์	ศุภวุฒิ
10	เด็กชาย วุฒิไกร เกิดสมบูรณ์	วุฒิไกร
11	เด็กชาย ศาสตร์ศิลป์ ภาพิรมย์	ศาสตร์ศิลป์
12	เด็กหญิง สุนันทา ศรีวิชา	สุนันทา
13	เด็กหญิง ญาณัจฉรา คุ่มแสร	ญาณัจฉรา
14	เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ค้อนทอง	ปภาวรินทร์
15	เด็กหญิง ทิพรดา จำขารี	ทิพรดา
16	เด็กหญิง รัชชก โพธิ์เสน	รัชชก
17	เด็กหญิง พ้าใส ราชวงษ์	ฟ้าใส
18	เด็กหญิง สุวรรณพร เทศไทย	สุวรรณพร
19	เด็กหญิง ปริญญา พรศรี	ปริญญา
20	เด็กชาย วันชนะ โคตรวงศ์	วันชนะ
21	เด็กชาย อธิชาติ โชตพรม	อธิชาติ
22	เด็กชาย วสันต์ ปานเกลียว	วสันต์
23	เด็กชาย ธนภัทร เกิดคุ้ม	ธนภัทร
24	เด็กชาย ฤทธิไกร โตน้ำ	ฤทธิไกร
25	เด็กชาย ชลสิทธิ์ ศิริภักดิ์	ชลสิทธิ์
26	เด็กชาย ธนาธิป คำพุดธา	ธนาธิป
27	เด็กชาย เมฆา แปหวิน	เมฆา
28	เด็กชาย อำพล สมังค	อำพล
29	เด็กชาย ลัทพล ศรีสวัสดิ์	ลัทพล
30	เด็กหญิง ชินยานี เขียวสอาด	ชินยานี
31	เด็กหญิง อัจฉรา อาจวงศ์	อัจฉรา
32	เด็กหญิง อารีรัตน์ จะเขย	อารีรัตน์
33	เด็กหญิง ลภัสสรดา กระแสร์ลม	ลภัสสรดา

ลงทะเบียน
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ “การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน”
วันที่ 11 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ลำดับที่	ชื่อ -นามสกุล	ลายมือชื่อ
34	เด็กหญิง ณัฐกานต์ ทิมละม่อม	ณัฐกานต์
35	เด็กหญิง นารีรัตน์ ตุ่นแก้ว	นารีรัตน์
36	เด็กหญิง วีรดา ยวนกระโทก	วีรดา
37	เด็กหญิง มานิตา สุวรรณอ่อน	มานิตา
38	เด็กหญิง ปิยะมาศ แปรงปริง	ปิยะมาศ
39	เด็กชาย จีรภัทร ปิ่นเกตุ	จีรภัทร
40	เด็กชาย ชนะพล นาคแก้ว	ชนะพล
41	เด็กชาย สุวิทย์ อ่อนศรี	สุวิทย์
42	เด็กชาย ยศศกฤต ภาพิรมย์	ยศศกฤต
43	เด็กชาย กรวิชญ์ แสงมาก	กรวิชญ์
44	เด็กชาย ณัฐพงศ์ คชประภา	ณัฐพงศ์
45	เด็กชาย กฤษติยากร รังสพรม	กฤษติยากร
46	เด็กชาย ณัฐพร คชประภา	ณัฐพร
47	เด็กชาย ศุภณัฐ แดงเจริญ	ศุภณัฐ
48	เด็กชาย วรวิทย์ ทัพบวันนา	วรวิทย์
49	เด็กชาย อธิพัฒน์ เสี่ยงล้ำ	อธิพัฒน์
50	เด็กหญิง รุ่งทิพย์ สุขเรณู	รุ่งทิพย์
51	เด็กหญิง ณรินทิพย์ กองหล้า	ณรินทิพย์
52	เด็กหญิง นิชนันท์ บุญฤทธิ	นิชนันท์
53	เด็กหญิง ศุภสุดา ลำธาร	ศุภสุดา
54	เด็กหญิง ชญานันท์ วงษ์คำ	ชญานันท์
55	เด็กชาย ณัฐภัทร กลัดสมบูรณ์	ณัฐภัทร
56	เด็กชาย ณัฐนนท์ จันท	ณัฐนนท์
57	เด็กชาย เกรียงไกร โตเจริญ	เกรียงไกร
58	เด็กชาย จีรภัทร ตรีนิคย์	จีรภัทร
59	เด็กชาย วราญ ปานเกลียว	วราญ
60	เด็กชาย วศิษฐ์ วัลโน	วศิษฐ์
61	เด็กหญิง สุพรรณษา ศรีวิชา	สุพรรณษา
62	เด็กหญิง นิตยา ปาจันทร์	นิตยา
63	เด็กหญิง ธมนวรรณ ฉวีกุลมหันต์	ธมนวรรณ
64	เด็กหญิง ปุณยวีร์ ทรัพย์มากมี	ปุณยวีร์
65	เด็กหญิง วรรณษา ใจกล้า	วรรณษา
66	เด็กหญิง สุดารัตน์ ศรียาลักษณ์	สุดารัตน์